

Số: /BC-UBND

Quang Diệm, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Về việc xử lý cơ sở chế biến gỗ băm dăm trái phép

Thực hiện công văn 1823/UBND-KT1 ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở chế biến gỗ băm dăm trái phép.

Hiện nay trên địa bàn thôn Sông Con xã Quang Diệm có 01 cá nhân đã làm hợp đồng thuê mặt bằng đất ở, đất vườn tại thửa số 09 tờ bản đồ 06 (Bản đồ giải thửa) của ông Nguyễn Thành Đức thôn Sông Con, xã Quang Diệm để thực hiện làm xưởng thu mua và bóc gỗ keo nguyên liệu.

Căn cứ vào quy hoạch quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; giấy chứng nhận QSD đất đã cấp của ông Nguyễn Thành Đức, tại thửa đất số 09 tờ bản đồ số 06 (Bản đồ giải thửa), giấy chứng nhận QSD đất số X285361 cấp ngày 25/8/2003 thôn Sông Con, xã Quang Diệm và các hồ sơ lưu tại xã cũng như căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật về quản lý đất đai hiện hành, UBND xã Quang Diệm báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Ngày 01/3/2024 UBND xã đã thành lập đoàn công tác kiểm tra trực tiếp việc sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Thành Đức, thôn Sông Con xã Quang Diệm. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện xây dựng nhà xưởng diện tích 180 m² mục đích để thu mua bóc gỗ keo nguyên liệu. Qua kiểm tra có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch đất sản xuất kinh doanh, UBND xã đã lập biên bản đình chỉ việc xây dựng nhà xưởng trên đất của hộ gia đình ông Nguyễn Thành Đức tại thôn Sông Con.

Ngày 10/4/2024 UBND xã Quang Diệm có nhận được Tờ trình của bà Nguyễn Thị Mai Hà, sinh ngày 23/7/1972, CCCD số: 040172015035 cấp ngày 17/6/2021. Địa chỉ thường trú: Số nhà 07, Đường Đội Quyên - TP Vinh, tỉnh Nghệ an. Theo tờ trình bà Nguyễn Thị Mai Hà đã thuê đất của ông Nguyễn Thành Đức thôn Sông Con, xã Quang Diệm để thực hiện làm xưởng thu mua và bóc gỗ keo nguyên liệu. Có giấy đăng ký kinh doanh (băm dăm, bóc gỗ keo nguyên liệu) hộ Nguyễn Thị Mai Hà - mã số HKD: 804.460.1549001. Nội dung

tờ trình xem xét tạo điều kiện để được xây dựng cơ sở hoạt động chế biến sản xuất kinh doanh gỗ keo.

Qua xem xét tờ trình hiện tại chưa có chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gỗ dăm; không có hồ sơ bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND xã đã ban hành công văn số 12/UBND ngày 08/5/2024 về việc trả lời tờ trình đề nghị không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh lâm sản khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền gửi đến hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hà và các phòng ban cấp huyện liên quan.

Ngày 09/5/2024 UBND xã đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Thành Đức là chủ sử dụng đất tại thửa số 09 tờ bản đồ số 06 (Bản đồ giải thửa), yêu cầu gia đình liên hệ với bà Nguyễn Thị Mai Hà có chồng là ông Phạm Quốc Bình người đứng ra thuê mặt bằng để làm xưởng thu mua và bóc gỗ keo nguyên liệu không được thực hiện hoạt động sản xuất gỗ dăm và kinh doanh trên đất ở hộ gia đình, bổ sung các giấy tờ liên quan để cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được hoạt động sản xuất.

Ngày 10/5/2024 UBND xã đã ban hành công văn số 13/UBND ngày về việc yêu cầu hộ gia đình ông Nguyễn Thành Đức sử dụng đất đúng mục đích gửi đến chủ sử dụng đất.

Ngày 10/5/2024 UBND xã đã ban hành công văn số 14/UBND ngày 10/5/2024 về việc yêu cầu điện lực Hương Sơn ngừng cấp điện cho cơ sở băm dăm gỗ keo tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm.

Với nội dung nêu trên UBND xã đã thực hiện các bước quản lý nhà nước trên địa bàn. Xét thấy bên cơ sở của bà Nguyễn Thị Mai Hà tiếp tục có dấu hiệu không chấp hành tốt các quy định của pháp luật. UBND xã Quang Diệm xin báo cáo cho UBND huyện, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn được biết kịp thời có hướng chỉ đạo để đảm bảo tình hình trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- Phòng NN&PTNT;
- Phòng TN&MT;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trường Sơn

